

Lệ Thủy, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Thân ái gửi nhân dân huyện nhà, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các cá nhân, tổ chức hảo tâm!

Trong những ngày qua, Nhân dân huyện Lệ Thủy đã và đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt lịch sử gây ra. Với sự vào cuộc khẩn trương, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sự chủ động ứng phó của Nhân dân và những tấm lòng tương thân tương ái, dùm bọc, sẻ chia trong hoạn nạn, khó khăn đã làm giảm thiểu thiệt hại và kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với Nhân dân vùng lũ.

Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn, ghi nhận và khen ngợi những nghĩa cử cao đẹp, những tình cảm ấm áp, sự quan tâm, động viên kịp thời của nhân dân toàn huyện, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các cá nhân, tổ chức hảo tâm, bà con nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, bà con việt kiều toàn Thái Lan, đặc biệt là cán bộ, nhân dân các xã vùng ít bị ảnh hưởng của lũ lụt như Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy, Hưng Thủy, Trường Thủy, Mai Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, TT NT Lệ Ninh, Phú Thủy... đã hỗ trợ, chia sẻ Nhân dân vùng lũ Lệ Thủy trong đợt mưa lũ vừa qua và rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông đối với những bất tiện, thiếu sót khi bà con nhân dân, các nhà hảo tâm đến cứu trợ bà con vùng lũ.

Hiện nay, mưa lũ đã đi qua nhưng hậu quả để lại hết sức nặng nề, lãnh đạo huyện Lệ Thủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay, chung sức của các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và bà con nhân dân trên mọi miền tổ quốc để hỗ trợ bà con huyện Lệ Thủy khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Thiên tai, địch họa đã làm cho cuộc sống của Nhân dân địa phương vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng chông chát khó khăn nhưng bà con hãy tin tưởng vào cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân xung quanh chúng ta để cùng nhau chung sức, vượt qua khó khăn, hoạn nạn này!.



Thân ái!

Đặng Đại Tình
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN LỆ THỦY